

ใบแจ้งข่าว

ประเทศไทย: ขอให้พิพากษายืนเพื่อยกฟ้องคดีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนาน วิน และสุรารี วรรณศิริ

ศาลอุทธรณ์มีกำหนดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 30 มีนาคม 2565

(กรุงเทพฯ, 29 มีนาคม 2565) – ทางการไทยควรยุติการคุกคามด้วยกระบวนการกฎหมายต่อ **นาน วิน และสุรารี วรรณศิริ** นักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยพิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกฟ้องพวกเขาในคดีที่ฟ้องโดยบริษัทธรรมเกษตร จำกัด พอร์ตีฟายไรต์กล่าวในวันนี้ ศาลอุทธรณ์จะอ่านคำพิพากษาในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

“การเคารพบทบาทที่สำคัญของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขา เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสังคมที่มีเสถียรภาพ” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อำนวยการบริหารพอร์ตีฟายไรต์กล่าว “น่าเสียดายที่ยังมีคดีเช่นนี้อีกมาก โดยที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญกับการตอบโต้จากการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทางการไทยไม่ควรเพียงแต่ยุติการดำเนินคดีนี้ และคดีอื่น ๆ ที่เป็นการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรม หากยังต้องยุติการใช้การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิรูประบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 พอร์ตีฟายไรต์ได้เผยแพร่วิดีโอเรียกร้องให้ทางการไทยถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อคนงานข้ามชาติ 14 คน ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างของบริษัทธรรมเกษตร จำกัด จากการจัดทำวิดีโอดังกล่าว ส่งผลให้ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทธรรมเกษตร จำกัดได้ฟ้องคดีต่อสุรารี วรรณศิริ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน พอร์ตีฟายไรต์ และนาน วิน นักปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติ อดีตลูกจ้างของบริษัทธรรมเกษตร จำกัด บริษัทฟาร์มไก่คูกรณี ได้ฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญากับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งสองคน ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท **ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563** ศาลอาญากรุงเทพพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าว

นับแต่ปี 2559 บริษัทธรรมเกษตร จำกัดได้ฟ้องอย่างน้อย 37 คดีกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 22 คน โดยส่วนใหญ่ศาลไม่รับพิจารณาหรือพิพากษายกฟ้องคดีของบริษัทที่ฟ้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

เอมี สมิธ, ผู้อำนวยการบริหาร, พอร์ตีฟายไรต์
+66 87 795 5454 (ประเทศไทย, WhatsApp)
อีเมล: amy.smith@fortifyrights.org
ทวิตเตอร์: @AmyAlexSmith, @FortifyRights